
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร 
และการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครั้งที่ 1/2568  
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. – 16.30 

ในรูปแบบเผชิญหน้า ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Team 

--------------------------------------------------------- 
กรรมการที่มาประชุมแบบเผชิญหน้า (ณ ห้องประชุม) 
1. ดร.นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์         ประธานกรรมการ 
   (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์    รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช     กรรมการ 
4. ดร.ศิริ  การเจริญดี       กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย     กรรมการ 
    (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคเดช  มโนลีหกุล     กรรมการ 
    (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา     กรรมการและเลขานุการ 
    (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล) 
8. นางสาวภทรวรรณ  อักษร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    (ผู้อ านวยการกองแผนงาน) 
9. นายกศิถัชฒ์  จันทวงศ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    (รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่) 
10. นางนัฏฐวี  มากด า       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์) 
11 . นางสาวตริตาภรณ์  วิรยศิริ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

     (สถาปนิกปฏิบัติการ) 
 
กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา     กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์    กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล      กรรมการ 
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4. นายชัชวาล  คุณค  าชู       กรรมการ 
 

กรรมการที่ไม่มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา  บุญค  า     ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ  ด้วงแป้น (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)  
2. นางสาวอาจารี พันธุวิชิต  (กองแผนงาน)        
3. นางสาวธนาภรณ์  ทองคุณ  (กองแผนงาน)       
4. นางสาวศันสนีย์  แสงสวัสดิ์  (กองอาคารสถานที่)   
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

   ประธาน (ดร.นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั งที่ 1/2568 โดยมีการขานชื่อ
คณะกรรมการทั งที่อยู่ ในห้องประชุม และที่ประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams จ านวน 4 ท่าน ได้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล 
และนายชัชวาล คุณค  าชู ตามล าดับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   - ไม่มี -   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้าน
กายภาพ มสธ. ครั้งที่ 2/2567 

  กรรมการและเลขานุการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. ครั งที่ 
2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567  

  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และ
การพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. ครั้งท่ี 2/2567  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  - ไม่มี -   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที ่4.1  ความก้าวหน้าโครงการที่คณะกรรมการเคยพิจารณาและปัญหาอุปสรรค  (การพัฒนาด้าน
กายภาพ มสธ.) 

  นายกศิถัชฒ์ จันทวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจาก
การประชุมครั งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าสรุปความก้าวหน้าทุก
โครงการที่เคยเสนอที่ประชุมพิจารณาไปแล้ว โดยให้น ามารายงานต่อที่ประชุมในครั งต่อไป ดังนั นจึงขอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

 
โครงการก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) การด าเนินการ / ความคืบหน้า 
1 โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลา

ภิเษก    
262,000,000 อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเงิน

แผ่นดินเพ่ือด าเนินการกอ่สร้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2569 -ปี พ.ศ. 2570 ปัจจุบันมี TOR  
แบบรูป และราคา BOQ แล้ว โดยหากการ
ก่อสร้างเลื่อนออกไปจะกระทบต่อวงเงินค่า
ก่อสร้างที่ท าไว้เดิม 

2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
พัฒนาอุทยานการศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก 

15,720,000 อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570      

3 โครงการก่อสร้างพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 9 

14,180,000 คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินมี
ความเห็นให้น าเสนอกรอบระยะเวลาและวงเงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา 

4 ค่าควบคุมงานก่อสร้างพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 

1,205,300 คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินมี
ความเห็นให้น าเสนอกรอบระยะเวลาและวงเงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) การด าเนินการ / ความคืบหน้า 
5 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุง

อาคารวิทยทัศน์   
5,200,675 อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ด าเนินการจ้างออกแบบปรับปรุงใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปัจจุบันมี TOR แล้ว 

6 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุง
อาคารตรีศร   

- อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ศึกษาแนวทางการจัดการอาคารตรีศรเพื่อการ
พัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และ
การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งต้อง
ก าหนดการใช้งานพื นที่ใหม่ของอาคาร 

7 โครงการจ้างออกแบบอาคาร 
จอดรถยนต์ 
 

- อยู่ระหว่างรอความชัดเจนทางนโยบาย ซึ่งต้อง
มีการทบทวนสถานที่ตั ง รูปแบบ และจ านวนที่
จอดรถ 

8 โครงการปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 
และอาคารสัมมนา 2 
 

217,800,000 อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2569   
ปัจจุบันมี TOR แบบรูป และราคา BOQ แล้ว 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

 กองอาคารสถานที่ได้พบปัญหาเรื่องการที่ต้องการใช้ประโยชน์พื นที่เพ่ือกิจกรรมหนึ่งแล้วยังผลให้สูญเสีย
พื นที่เพ่ือกิจกรรมหนึ่งที่เคยปฏิบัติกันมาหลายรายการ โดยกองอาคารสถานที่เห็นว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อไป จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้บริหารเพื่อทราบและเพ่ือพิจารณาดังนี  

1. โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  ที่จะปรับปรุงตามรูปแบบใหม่นั น จะท าให้พื นที่จอด
รถยนต์บริเวณลานด้านหน้าอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลดลงไปประมาณ 231 คัน และ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีพื นที่จอดรถทดแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจอดรถทั งในช่วงเวลาปกติ
และช่วงมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

2. โครงการปรับปรุงอาคารวิทยทัศน์  สูญเสียพื นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นห้องเก็บ
ของที่อยู่ใต้ที่นั่งของผู้ชม ประมาณ 400 ตร.ม. จะท าให้กระทบต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้อาคารวิทยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของ
พื นที่ของการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การปรับปรุงใหม่นั นจ าเป็นจะต้องค านึงถึงการใช้งาน  
ทั งสองส่วนนี ด้วย 

3. โครงการปรับปรุงอาคารตรีศร  จะท าให้ไม่มีพื นที่ส าหรับส านักทะเบียนและวัดผลในการด าเนินการ
เรื่องการจัดเตรียมเรื่องข้อสอบ และเรื่องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ปัจจุบันใช้พื นที่อยู่ที่ชั น 
1 ของอาคารตรีศร  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยใช้อาคารตรีศรตามวัตถุประสงค์ของโครงการอุทยาน
การศึกษาทั งหมด จะท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีพื นที่ให้ส านักทะเบียนและวัดผล 
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4. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์  ซึ่งเป็นอาคารใหม่ตามที่เคยได้วางแผนไว้ ท าให้เสียพื นที่
บริเวณสนามเทนนิสของอาคารสุโขสโมสรไป ซึ่งยังผลกระทบต่อการด าเนินงานของสโมสร อีกทั ง
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ใหม่ควรเป็นโครงการที่ต้องท าก่อนการก่อสร้างโครงการอุทยาน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก เพ่ือไม่ให้กระทบต่อปริมาณความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

5. โครงการปรับปรุงอาคารสัมมนาและฝึกอบรม 1 และ 2 ตามแบบท่ีปรับปรุงใหม่นั น ท าให้ไม่มีพื นที่
ส าหรับโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่ง
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวใช้พื นที่อยู่ที่บริเวณชั น 1 อาคารสัมมนาและฝึกอบรม 2 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจ าปา กรรมการและเลขานุการ และ นางสาวภทรวรรณ 
อักษร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังนี  

รายการที่ 1 โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
รายการที่ 2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 9 
รายการที่ 4 ค่าควบคุมงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 
รายการที่ 5 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยทัศน์   
รายการที่ 6 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารตรีศร   
รายการที่ 7 โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์ 
รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 

 
  รายการที่ 1 – 2 : เบื องต้นยังไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตามการ

ด าเนินโครงการหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้เต็มจ านวน 
มหาวิทยาลัยจะต้องน าเงินรายได้มาสมทบส่วนหนึ่งด้วย ดังนั น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนรูปแบบรายการ
หรือลดทอนงานโดยยังคงให้รับกับอุทยานการศึกษาและแบ่งการด าเนินโครงการเป็นเฟสหรือเป็นระยะ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยที่ต้องวางแผนรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้อง
เกิดขึ นต่อไปด้วย   

  รายการที่ 3 - 4 : มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมงบประมาณเงินรายได้รองรับไว้ โดยสถานอุทยาน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายละเอียดรูปแบบรายการและงบประมาณส าหรับการ
ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 และให้รวมถึงแท่นประดิษฐาน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้และทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามล าดับ        

  รายการที่ 5 : ได้มีรายละเอียดเงื่อนไขการด าเนินโครงการ (TOR) แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
งบประมาณค่าจ้างออกแบบ โดยมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนด้วย 
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  รายการที่ 6 : อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน เนื่องจากการปรับปรุงอาคารมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ
ก่อสร้างใหม่ แต่จากการตรวจสอบโครงสร้างยังไม่เสียหายจนต้องทุบทิ ง ซึ่งต้องมีการหารือเชิงนโยบายเพ่ือหา
แนวทางในการด าเนินการอาคารตรีศร 

  รายการที่ 7 : เห็นควรชะลอการด าเนินโครงการไปก่อน 
  รายการที่ 8 : เห็นควรน าไปขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
 
  นอกจากนี ยังมีโครงการจัดสร้างนิทรรศการและพื นที่ส านักงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณชั น 5 อาคาร

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  ที่ยังชะลอโครงการไว้ได้ในระยะหนึ่ง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ ด้วงแป้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้พื นที่ด้านหน้าอุทยานการศึกษาจัดตลาดนัดและ Night Market  เป็นการหารายได้ให้มหาวิทยาลัยซึ่งน่าจะให้
คงไว้ ในส่วนของที่จอดรถ 231 คัน ถ้าหากเราปรับแบบให้แล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องท าลานจอดรถ เนื่องจากความจุ
ที่จอดรถยังเพียงพออยู่ 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี  

1. กรณโีครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกและโครงการที่เกี่ยวข้อง  สรุปดังนี  
1.1 รายการที่ 1 - 4 , 6 เป็นรายการที่มีความชัดเจน (นับตั งแต่มีการปฏิรูปมหาวิทยาลัย) ปัจจุบัน

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ได้  จึงควรให้จัดสรรงบประมาณ
รองรับการด าเนินการโดยการแบ่งเฟส 

1.2 ให้พิจารณาทบทวนการลดทอนรูปแบบและลดขนาดงานที่ไม่จ าเป็นลง 
1.3 ให้พิจารณาหาแนวทาง/แผนด าเนินการส ารองในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องพ่ึงตนเอง เนื่องจาก

ที่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน 
1.4 ให้พิจารณาเรื่องการปรับลดขนาดของโครงการฯ ในภาพรวม โดยในส่วนของพระบรมราชา  

นุสาวรีย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตก็ให้ด าเนินการเดิม ส าหรับในส่วนของ 
ที่จอดรถอาจน ามาพิจารณาทบทวนในล าดับต่อไป เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังคงบริหาร
จัดการให้เพียงพอต่อความต้องการได้ 

1.5 พื นที่อุทยานการศึกษาฯ หลังจากมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 9 ควรย้าย/จัดสรรพื นที่
ใหม่เพ่ือรองรับกิจกรรมตลาดนัดและที่จอดรถ  

1.6 โครงการอุทยานการศึกษาฯ มีล าดับความส าคัญเป็นล าดับแรกในการจัดสรรงบประมาณ และให้
ปรับลดงบประมาณจากโครงการอื่น ๆ ลงตามล าดับ  

1.7 ให้ชะลอโครงการอาคารจอดรถยนต์    
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2. กรณอีาคารตรีศร  สรุปดังนี  
2.1 อาคารตรีศรอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์การศึกษา เหตุผลที่จะสนับสนุนเรื่องการทุบรื อถอน 

เนื่องจากอาคารตรีศรมีการออกแบบเฉพาะให้เป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ไม่สามารถปรับ
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ดังนั น มหาวิทยาลัยจะต้องสื่อสารท าความเข้าใจ/อธิบายให้ประชาคม
ทราบทั่วกัน  

2.2 อาคารตรีศร สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 1) ทุบรื อถอน 2) ปรับปรุง โดยพิจารณา
ด าเนินการต่าง ๆ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอุทยานการศึกษาฯ  

2.3 การพิจารณาทุบรื อถอนอาคารตรีศร ควรรอเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เช่น รอให้อุทยาน
การศึกษาฯ แล้วเสร็จ หรือจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 แล้วเสร็จ เป็นต้น 

3. เรื่องอ่ืน ๆ สรุปดังนี   
3.1 มหาวิทยาลัยควรมีแผนที่ชัดเจนว่าแต่ละปีว่าจะสร้างอะไรบ้าง เนื่องจากจะต้องบริหารเงิน

งบประมาณให้สอดคล้องกัน 
3.2 ลานปาริชาต ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วและมีการเปิดใช้อาคารแล้ว ซึ่งคู่ขนานกับการด าเนินการเพ่ือ

ปรับใช้งาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลานปาริชาต เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงว่ามหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยความคุ้มค่า ประหยัดถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และในอนาคตควรวางแผนและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ลานปาริชาติเป็นสถานที่ที่
เหมาะสมในการจัดหากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

3.3 พื นที่ว่างด้านหน้ามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีแผนที่จะจัดสร้างเป็นอาคารสัญลักษณ์ 
และหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันมีการชะลอโครงการออกไปพลางก่อนตาม
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่อาจจะยังไม่เหมาะสมให้มีการลงทุนขนาดใหญ่ ในเบื องต้นอาจ
พิจารณาจัดท าศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  

3.4 มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ให้ส านักงบประมาณทราบ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีการความชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากเงินรายได้  

3.5 มหาวิทยาลัยควรมีแผนกลยุทย์ในการหารายได้แบบเชิงรุก ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการลงทุน
วงเงินสูงแต่รายรับต่ าไม่สอดคล้องกัน  

3.6 มหาวิทยาลัยควรศึกษาเรื่องส านักงานจัดการทรัพย์สินเพื่อให้มีการหารายได้อย่างเป็นระบบ 
3.7 การปรับปรุงอาคารสัมมนาและฝึกอบรม 1 และ 2 ให้เสนอขอให้งบประมาณในการปรับปรุงจาก

งบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากอาคารมีความเก่าแก่ทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการนักศึกษา  

   มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระที ่ 5.1  รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
แต่งตั งขึ นมาเพ่ือจัดสรรพื นที่ให้หน่วยงานต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับการจัดสรรพื นที่ภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์
การเรียนรู้ และการจัดสรรพื นที่ที่ว่างลงจากการที่มีหน่วยงานย้ายไปยังอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้ โดย
ปัจจุบันอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มีการจัดสรรพื นที่ สรุปดังนี  

  ชั น 1-4  ส านักบรรณสารสนเทศ 
  ชั น 5   ยังว่างอยู่จากการชะลอการจัสร้างพื นที่นิทรรศการและส านักงานที่เก่ียวข้อง 
  ชั น 6 -9  ส านักบัณฑิตศึกษา 
  ชั น 10   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ส่วนพื นที่ท่ีว่างลงมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรดังนี  

   1. หลักเกณฑ์จัดสรรพื นที่ให้กับหน่วยงานที่ยื่นค าขอ ได้แก่  1) วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน   
2) ความเหมาะสมของสถานที ่3) ผลกระทบ 4) ความสามารถในการบริหารจัดการ 5) ความยั่งยืน  

2. ผลการจัดสรรพื นที่ให้กับหน่วยงาน  ดังนี  
2.1 อาคารบรรณสารสนเทศ  

ชั น 1 จัดสรรให้ ส านักคอมพิวเตอร์ (All in one)    
ชั น 2 จัดสรรให้สถานสื่อสารองค์กร   
ชั น 3 จัดสรรให้ ส านักคอมพิวเตอร์ (Data Center)    
ชั น 4 จัดสรรให้  กองพัสดุ 

2.2 อาคารวิชาการ 1   
ชั น 3 จัดสรรให้กองคลัง    
ชั น 4 จัดสรรให้กองกฎหมาย และสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

2.3 อาคารบริการ 1  
ชั น 2 จัดสรรให้เป็นห้องรับรอง (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เดิม)    
ชั น 3 จัดสรรให้ กองคลัง 

2.4 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า  
ชั น 1 จัดสรรให้ศูนย์วิทยพัฒนบริการและชุมชนสัมพันธ์ (ศวช.นนทบุรี) 
 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 5.2 รายงานตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพของอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ .  
(หลังจากสถานการณ์แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568)    

  นายกศิถัชฒ์  จันทวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานผลตามตารางตรวจสอบความ
เสียหายทางกายภาพโครงสร้างอาคารและระบบประปา (ด้วยสายตา) ณ พื นที่ท าการ ณ ส่วนกลาง จากเหตุ
แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผลการตรวจสอบปกติ จ านวน 36 อาคาร และ
เสียหายเล็กน้อย จ านวน 2 แห่ง/จุด คือ อาคารเครื่องปรับอากาศของอาคารอเนกนิทัศน์ มีรอยร้าวเล็กน้อยจาก
แผ่นดินไหว บริเวณผนังก่ออิฐ 2 แห่ง/จุด โดยมหาวิทยาลัยยังคงใช้อาคารทั งหมดได้ตามปกติ 

   ส าหรับในส่วนของผลตามรายงานตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพของอาคารห้องสมุดและ
ศูนย์การเรียนรู้ มสธ. ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ออกัสท์ เดคอเรชั่น จ ากัด ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างภายนอกอาคาร โครงสร้างบันไดหนีไฟ บันได
หลักอาคาร ชั นใต้ดินถึงชั น 10 , โครงสร้าง พื น ท้องพื น เสาโครงสร้างชั นใต้ดิน ถึงชั น 10 , โครงสร้างลิฟต์โดยสาร
และลิฟต์หนีไฟชั นใต้ดิน ถึง ชั น 10 , งานระบบประกอบอาคาร ชั นใต้ดิน ถึงชั น 10 และ งานตกแต่งภายในอาคาร  
ชั นใต้ดิน ถึงชั น 10 สรุปผลได้ว่าไม่พบความเสียหายทั งโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร 

 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
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